

วิจิตพล ผลโภค

ผู้จัดการโครงการ Teach for Thailand

แนวคิดโครงการ : เปิดโอกาสให้คนที่มีความตั้งใจ มีศักยภาพสูง จบจากสาขาใดก็ได้ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของโครงการ มาเป็นครูในโรงเรียนที่มีโอกาสน้อยกว่าที่อื่นเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจึงผลักดันคนเหล่านี้ให้ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” ในเชิงระบบสังคม เพราะเราเชื่อว่า การจะเปลี่ยนระบบการศึกษาได้ จะต้องมีผู้นำอยู่ในทุกส่วนของสังคม

บทบาทที่ทำช่วยสนับสนุนครู เด็ก และการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร : โครงการนี้เป็นการ “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์” แห่งผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม พวกเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าไปพบเจอปัญหาจริงๆ ได้เรียนรู้ในการทำงานจริงกับโรงเรียน ครู และเด็ก และเข้าไปแก้ปัญหานั้นๆ แล้วทำความเข้าใจว่าระบบการศึกษาที่แท้จริงที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นอย่างไร หลังจากที่พวกเขาจบจากโครงการนี้ เรามุ่งหวังที่จะพัฒนากลุ่มคนพวกนี้ให้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็น 5-10 ปี ที่เขาจะกลายเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อยากเห็นครูเปลี่ยนอย่างไร และจะส่งผลให้เด็กเปลี่ยนอย่างไร : อยากเห็นครูที่เป็นมากกว่าครู ไม่ใช่สอนในห้องเรียน แต่เป็นทั้งพ่อแม่ เป็นทั้งที่ปรึกษาในเรื่องส่วนตัว และการวางแผนอนาคตในการเรียน การทำงาน เป็นเสมือนทุกอย่างให้กับเด็กคนหนึ่ง หน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่การสอนอย่างเดียว หรือให้ความรู้อย่างเดียว แต่ต้องสร้างทักษะชีวิต สร้างคุณลักษณะ นิสัยที่ดีให้เด็กด้วย

“
ผมเชื่อว่าครูที่ดี
ต้องสอนเด็กให้ไปในทิศทางแบบนี้ได้
”



“ครูอาจจะไม่ต้องทำอะไรแตกต่างไปจากครูที่ผมเห็นมา แต่เขาอาจจะต้องคิดอะไรใหม่ๆ ต้องสอนโดยดูเด็กเป็นหลัก ไม่ได้เอาตนเองเป็นหลัก เราทำทุกอย่างเพื่อนักเรียนของเรา เรามาเป็นครูสอนเด็ก เพื่อให้เด็กมีความรู้ มีทักษะ เพราะฉะนั้น ครูในโครงการของ Teach for Thailand ก็จะทำให้เด็กเป็นหลัก”

เมื่อครูสามารถเป็นได้มากกว่าครูผู้สอน และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดีแล้วนั้น ผลที่เกิดขึ้นต่อเด็กก็คือ เด็กจะมี “ความรู้” ที่มากกว่าการที่รู้แล้วไปสอบ แต่ต้องมีองค์ความรู้มากพอที่จะต่อยอดทำอะไรหลายๆ อย่างในชีวิตได้ มี “ทักษะ” ในการทำงานร่วมงานกับคนอื่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น และมี “ลักษณะนิสัย” ที่พึงประสงค์ที่ดีที่สังคมต้องการ เช่น รู้จักผิดชอบชั่วดี มีศีลธรรมจรรยา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และมีความอดทนอดกลั้น

